

ซีพีเอฟ สนับสนุนตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงต่างด้าว จับมือเครือข่ายร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ และการค้าแรงงานเด็ก



จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่แรงงานประมงต่างด้าวอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แบ่งเป็น กลุ่มลูกเรือประมง และแรงงานประมงต่อเนื่อง 3,500 คน กลุ่มแรงงานที่เสี่ยงในการเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ อาทิ เช่น แรงงานก่อสร้าง กลุ่มผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆกว่า 20,000 คน นอกจากนี้บริเวณท่าเทียบเรือยังมีกลุ่มแรงงานสตรี 1,200 คน กลุ่มแรงงานเด็กต่างด้าวที่มีอายุระหว่าง 4-15 ปี 50 คน และครอบครัวเด็กต่างด้าว 320 คน

ปัจจุบัน แม้ว่าทางการจะมีการจัดการจับกุมและลงโทษอย่างเข้มงวด แต่ยังคงพบการปฏิบัติต่อแรงงานประมงอย่างไม่เป็นธรรมหลายรายยังถูกหลอกลวงมา ซึ่งแรงงานเหล่านี้ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยได้ ยังไม่รวมถึงครอบครัว และลูกของแรงงานต่างด้าวที่ขาดโอกาสที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี และได้รับการเรียนรู้ที่เพียงพอซึ่งส่งผลให้เด็กๆ เหล่านี้เสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรการค้าแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ในอนาคต การให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานประมงและครอบครัวเหล่านี้จึงต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือแรงงานประมงต่างด้าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายสุชาติ จันทลักษณ์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลไทยเล่าให้ฟัง

นายวุฒิชัย ลิทธิปริदानันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่า การดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมง ต้องอาศัยการทำงานอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน NGO และผู้มีส่วนได้เสียในภาคการประมงทั้งระบบ ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีศูนย์กลางสำหรับสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และเพื่อรองรับกิจกรรมช่วยเหลือและเยียวยา ให้แก่แรงงานและครอบครัวของแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ซีพีเอฟ ร่วมกับองค์การสะพานปลา หน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสงขลา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงฯ ตัวแทนผู้ประกอบการภายในท่าเรือสงขลาจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานประมงและครอบครัวขึ้น” ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา” เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือและป้องกันการค้ามนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานประมงในพื้นที่ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

การดำเนินงานของของศูนย์ฯแห่งนี้ มีประธานองค์การสะพานปลาเป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงฯ ตัวแทนผู้ประกอบการภายในท่าเรือสงขลา และซีพีเอฟ ทำหน้าที่พิจารณา และประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ และผลักดันให้โครงการของศูนย์ฯบรรลุตามแนวทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถป้องกันปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานประมง และครอบครัวให้ดีขึ้น มีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ รวมถึงการฝึกทักษะอาชีพที่ช่วยให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ไม่กลับเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์อีก



ด้าน คุณสุชาติ จันทลักษณ์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “การร่วมกันตั้งศูนย์ฯ นี้มีประโยชน์หลายด้าน ทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่รอคอยโอกาส ทั้งด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ภายในศูนย์ฯ มีห้องพยาบาลให้กับลูกเรือ แรงงานที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน ทั้งยังมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพแรงงาน ลิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิ ค่าจ้าง การถูกกระทำจากนายจ้าง ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แรงงานสามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ง่าย ประกอบกับการที่ศูนย์ฯ นี้ตั้งอยู่ติดกับท่าเรือประมง ทำให้เข้าถึงแรงงานได้ง่าย โดยศูนย์ฯจะมีล่ามชาวพม่า และชาวกัมพูชาช่วยกันสื่อสาร ทำให้การสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้น แรงงานประมงไว้วางใจศูนย์ฯ ให้เป็นที่พึ่งพาแรงงานอย่างแท้จริง”